

Số: /BC-UBND

Thanh Lòa, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang Và Mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Thực hiện Công văn số 1979/UBND-VHTT ngày 31/7/2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; UBND xã Thanh Lòa báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Cấp ủy, chính quyền đều có nội dung chỉ đạo cụ thể trong các Nghị quyết và kế hoạch về công tác về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Xây dựng các kế hoạch thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH, xây dựng các kế hoạch về thực hiện công tác gia đình, ứng xử trong gia đình.

Hương ước đã được ban hành đến các thôn trên địa bàn xã, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các khu dân cư việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và làm tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu trong phong trào “TĐĐKXDĐSVH” tại khu điểm là thôn Nà Làng và các thôn khác trên địa bàn xã.

2. Công tác phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện

Phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể xã triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các hội viên Chi hội các thôn và nhân dân về các văn bản: Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... tuyên truyền lồng ghép các nội dung liên quan về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại 4/4 thôn với trên 480 lượt người tham dự.

Phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các buổi tọa đàm, Tổ chức tuyên truyền thông qua cuộc họp thôn, tổ chức tọa đàm nhân ngày mừng 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ, ngày 20/10được 10 cuộc, với 650 lượt người tham dự.

Phối hợp với tư pháp triển khai thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về thực hiện nếp sống mới về việc cưới, việc tang trên địa bàn thông qua các buổi họp thôn.

3. Kết quả triển khai thực hiện

3.1. Về việc cưới

- Tổng số cặp vợ chồng đăng ký kết hôn được 08 cặp; Số người xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 09 người.

- Số đám cưới thực hiện nếp sống văn hóa: 08 đám cưới.

Từ đầu năm 2023 đến nay: Trên địa bàn không có đám cưới tảo hôn.

*** Việc thực hiện các nghi thức trong kết hôn:**

Các nghi thức thực hiện bảo đảm theo nếp sống văn minh trong việc cưới:

+ Lễ dạm ngõ: Là buổi gặp mặt chính thức giữa hai gia đình. Nhà trai xin đến nhà gái đặt vấn đề chính thức cho đôi nam nữ được tìm hiểu nhau trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Lễ này chỉ diễn ra trong gia đình hai gia đình, trên địa bàn xã vẫn thực hiện lễ này, đồ lễ đơn giản, chỉ có trầu cau, bánh kẹo.

+ Lễ hỏi: Còn một số ít tổ chức lễ hỏi, thông thường tổ chức gộp chung vào trước lễ cưới, tiết kiệm chi phí và thời gian cho hai bên gia đình.

+ Lễ cưới: Đã được thực hiện theo đúng Luật hôn nhân và gia đình, hướng dẫn tại Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Trước khi tổ chức lễ cưới, đôi nam nữ đến các cơ quan chức năng đăng ký kết hôn đúng thủ tục theo quy định, các đám cưới được tổ chức theo hình thức tiết kiệm, giảm chi phí so với trước. Hầu hết đám cưới đã được tổ chức gọn nhẹ theo hướng văn minh, lành mạnh, tiết kiệm theo quy định, khách mời chủ yếu là họ hàng, người thân, hạn chế tình trạng uống rượu say gây rối trật tự. Các lễ nghi theo phong tục trước và sau khi cưới được tổ chức giản tiện, trang phục cô dâu, chú rể giữ gìn nét đẹp truyền thống, một số cặp mặc quần áo trang phục dân tộc mình trong lễ cưới, mang đậm bản sắc dân tộc. Không có hiện tượng tảo hôn, thách cưới, phô trương hình thức.

* Trang phục cưới: Một số nét đẹp của tập tục truyền thống được phát huy trong địa phương: Cô dâu, chú rể vẫn mặc trang phục truyền thống dân tộc, mặc trang phục áo dài, áo cưới.

3.2. Về việc tang

- Tổng số hộ gia đình đến khai tử tại xã 11 trường hợp, việc khai tử được thực hiện theo đúng luật, việc tổ chức đám tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của từng dân tộc và hoàn cảnh gia đình, phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh.

- Tổng số đám tang thực hiện tốt theo nếp sống văn hóa: 11 đám.

Thời gian tổ chức tang lễ thực hiện đúng quy định, không kéo dài ngày. Không thực hiện các thủ tục rườm rà khác. Khi gia đình có đám tang hội hiếu của thôn và bà con làng xóm giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, tiết kiệm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên đường đưa tang không rắc tiền thật, hạn chế rắc tiền vàng mã, chấp hành tốt về an ninh trật tự, an toàn giao thông, việc tổ chức ăn uống chỉ nội bộ trong gia đình. Thời gian quản xác người chết và tổ chức tang lễ không quá 48 tiếng đồng hồ.

4. Kết quả kiểm tra, xử lý việc dựng khung rạp trái phép lấn chiếm lòng, lề đường.

Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Theo đó, lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Muốn tổ chức các hoạt động khác trên đường phố như hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ, cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phương án bảo đảm giao thông trước khi xin phép tổ chức các hoạt động trên. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Đối với các trường hợp cá nhân, hộ gia đình có đám ma, đám cưới thì chỉ được sử dụng tạm thời một phần hè phố theo quy định tại Điều 25a của Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/9/2013 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong trường hợp: Tổ chức đám tang và điếm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ. Tổ chức đám cưới và điếm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ.

Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn các khu phố. Đối với các trường hợp cá nhân, hộ gia đình có đám ma, đám cưới thì chỉ được sử dụng tạm thời một phần hè phố theo quy định tại Điều 25a của Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/9/2013 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nên hiện nay nhiều hộ gia đình khi tổ chức lễ cưới đã tiến hành tại các nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, hạn chế việc dựng khung rạp trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường.

5. Đánh giá chung

5.1. Ưu điểm: Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn các khu phố. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện những sai sót trong việc cưới, việc tang đã được kịp thời. Nhân dân trên địa bàn xã đã từng bước thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới và việc tang, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu.

5.2. Hạn chế: Công tác tuyên truyền cổ động trực quan chưa nhiều, phương pháp vận động chưa mang lại hiệu quả cao. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện và chấn chỉnh uốn nắn những sai sót trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa kịp thời.

Một số trường hợp vẫn còn rắc tiền thật trên đường đưa tang, rải vàng gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Vẫn còn tình trạng trong đám hiếu tổ chức ăn nhiều bữa gây hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của gia đình tang chủ; một số ít gia đình tổ chức đám hiếu còn phụ thuộc việc xem ngày của thầy dẫn đến kéo dài ngày trong đám tang.

5.3. Giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’, thực hiện các nội dung quy ước của khu dân cư, nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu gia đình, thôn, tổ văn hoá, đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá trong các cơ quan.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP THEO

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy đảng, triển khai thực hiện và kiểm tra xử lý trong việc giảm dần tiền đến xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”.

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục đưa nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các kế hoạch trong năm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy và các sở, Ban ngành liên quan về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Đề nghị cấp trên tiếp tục cấp kinh phí cho hoạt động tại các khu phố về thực hiện mô hình điểm trong việc cưới, việc tang trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện nếp sống việc cưới, việc tang và Mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của Ủy ban nhân dân xã Thanh Lòa./.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT huyện (b/c);
- TT Đảng uỷ - HĐND TT
- CT, các PCT UBND TT
- UB MTTQ, các đoàn thể xã;
- Lưu: Vp, VH.XH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vi Văn Hiến